

(Dự thảo)

BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐUK, ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 10/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (gọi tắt là Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 94 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 60 đảng bộ cơ sở (có 465 chi bộ trực thuộc, 04 đảng bộ bộ phận), 34 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên 7.589 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong 08 loại hình khác nhau¹; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hiện có 06 đồng chí; ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở có 570 đồng chí.

Những năm qua, Đảng ủy Khối luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể cấp tỉnh, nên việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

¹ Có 45 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính; 16 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp; 02 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan báo chí; 07 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng; 17 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trên 50% vốn Nhà nước; 01 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp dưới 50% vốn Nhà nước; 05 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 01 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là đại dịch COVID-19, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; những vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự an toàn xã hội, sự gia tăng hoạt động chống phá của các thế lực phản động; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Nhiệm vụ chính trị của các đơn vị ngày càng nặng nề, áp lực; các đồng chí cấp ủy cơ sở kiêm nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng chưa thực sự rõ nét...

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Sau khi ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; các đảng ủy, chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến tận cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng².

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo, dự sinh hoạt với các chi bộ, bình quân mỗi năm khoảng 45 cuộc. Kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo cấp ủy, chi bộ xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, qua đó nhằm góp phần thực hiện tốt nền nếp trong sinh hoạt chi bộ (định kỳ và chuyên đề) trong Đảng bộ Khối, từng bước có chuyển biến tích cực.

Các đảng ủy cơ sở đã phân công các đồng chí cấp ủy, phụ trách chi bộ dự, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc tổ chức và tham gia sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên.

2. Kết quả tổ chức thực hiện

2.1. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng

Sau khi được học tập, quán triệt chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và các nghị quyết của Đảng ủy Khối hầu hết các cấp ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ Khối đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ, đảng viên đối

² Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang Wbtise Đảng bộ Khối, Facebook, Zalo, lồng ghép trong hội nghị báo cáo viên và một cuộc số cuộc thi Báo cáo viên giỏi...

với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt của chi bộ có nhiều đổi mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Cấp uỷ cơ sở đã quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường đào tạo, tập huấn đội ngũ chi uỷ viên các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở cả về chuyên môn và lý luận chính trị; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; phân công cấp uỷ dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc... Những chuyển biến trên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ; thực hiện có nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên

Thông qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ khác do chi bộ phân công; đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tham gia sinh hoạt, tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh,...

Nhìn chung, đội ngũ cấp uỷ cơ sở và cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2.2. Về chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ thường kỳ

- Về thực hiện chế độ sinh hoạt đảng uỷ, chi uỷ

Hầu hết các đảng uỷ, chi uỷ thực hiện khá tốt quy định của Điều lệ, các nguyên tắc của Đảng, duy trì chế độ sinh hoạt mỗi tháng một lần, thời gian tổ chức sinh hoạt được cấp uỷ các cấp quy định, sinh hoạt đột xuất khi cần thiết và được các đơn vị đưa vào lịch công tác, tạo thuận lợi cho các đồng chí cấp uỷ sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Nội dung sinh hoạt được tập thể cấp uỷ, bí thư chi bộ (nơi không có chi uỷ) dự kiến, đưa ra bàn bạc, thảo luận khá rõ nét. Hầu hết các cấp uỷ quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên đến cán bộ đảng viên, chăm lo đào tạo, tạo nguồn phát triển đảng viên. Sau sinh hoạt, nhiều đảng uỷ, chi bộ cơ sở đã ban hành nghị quyết, thông báo, kết luận, từ đó chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt một cách nghiêm túc, nội dung phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, điển hình như các đảng uỷ, chi bộ: Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Công

thương, Sở Giao thông, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục quản lý thị trường, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

- Về nền nếp sinh hoạt chi bộ

Nhìn chung, việc tổ chức sinh hoạt ở các chi bộ trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện khá tốt quy định của Điều lệ, các nguyên tắc của Đảng, duy trì chế độ sinh hoạt mỗi tháng một lần, thời gian tổ chức sinh hoạt được cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy định sau lễ chào cờ hoặc từ ngày 01-05 hằng tháng theo từng loại hình chi bộ, từng thời điểm và sinh hoạt đột xuất khi cần thiết để triển khai nhiệm vụ.

Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt được tập thể chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị cơ bản chu đáo, đưa ra chi bộ bàn, thảo luận, thống nhất để triển khai thực hiện.

Lịch sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng thời gian gần đây cơ bản được đưa vào chương trình công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho đảng viên nhất là đảng viên lãnh đạo sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt. Một số đơn vị triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở: Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Đảng bộ Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh...

- Về nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng

Hầu hết các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên: Cập nhật, cung cấp các thông tin, tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên. Những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những cán bộ, đảng viên có tư tưởng lệch lạc, giúp đảng viên ngày càng tiến bộ. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy chi bộ chuẩn bị khá chu đáo, từng bước đi vào chiều sâu.

Các cấp ủy, chi bộ đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; Quy định 1193-QĐ/TU, ngày 05/12/2019, Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 02/6/2023, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm.

Trong sinh hoạt chi bộ đã chú trọng nhiều giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai các văn bản, thông tin định hướng, nắm bắt và giải

quyết kịp thời những vướng mắc, băn khoăn về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy ngày càng chú trọng, tạo diễn đàn để đảng viên tham gia ý kiến, đặc biệt sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW; nhiều cấp ủy đã gọi mở để đảng viên thảo luận, nhất là đối với các đảng viên trẻ, do đó sinh hoạt chi bộ đã từng bước tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình.

- Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ

Công tác chuẩn bị sinh hoạt được cấp ủy chú trọng. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy hoặc (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) hội ý, thảo luận thống nhất về nội dung, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí; thông báo trước cho đảng viên về thời gian, nội dung sinh hoạt để đảng viên sắp xếp thời gian dự họp và chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Phần lớn các chi ủy, bí thư chi bộ thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chuẩn bị nội dung và điều hành tổ chức sinh hoạt. Việc nêu gương của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sinh hoạt và đời sống hằng ngày được thể hiện khá rõ nét trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong sinh hoạt, việc điều hành của chi ủy, bí thư chi bộ cơ bản đảm bảo rõ việc, rõ nội dung, theo đúng nguyên tắc sinh hoạt, phát huy dân chủ, gọi mở để đảng viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến, trung bình 5 - 7 ý kiến thảo luận/cuộc, chất lượng ý kiến tương đối tốt, đúng trọng tâm, thẳng thắn và có nhiều đóng góp để bổ sung cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Việc ban hành nghị quyết, kết luận có nhiều đổi mới, sát với thực tiễn, đảm bảo tập trung dân chủ, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, phân công bộ phận, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện. Cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ đã từng bước chuyển biến tích cực, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu thông qua sinh hoạt chi bộ

Thông qua sinh hoạt các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới để giúp đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ áp dụng vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mỗi đồng chí cấp ủy và đảng viên đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ, tích cực, trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến cho chi bộ; nề nếp, nguyên tắc và chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng chuyển biến rõ rệt, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt.

Cơ bản đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chấp hành tốt nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, trong sinh hoạt chi bộ biết nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời thông qua đó đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm; biểu dương đảng viên gương mẫu có thành tích xuất sắc, nhắc nhở phê bình những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua mỗi kỳ sinh hoạt, trình độ mọi mặt của đảng viên dần được nâng lên, ngày càng nhận thức sâu sắc hơn đường lối, chính sách của Đảng, mỗi đảng viên có thêm những kiến thức mới bổ ích, những kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động thực tiễn, vững vàng hơn trong công tác. Một số chi bộ tổ chức sinh hoạt tốt³.

- Về triển khai, thực hiện phần mềm “Quản lý sinh hoạt Đảng”

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 24/10/2022 về triển khai, thực hiện phần mềm “Quản lý sinh hoạt Đảng”. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng sử dụng hệ thống phần mềm “Quản lý sinh hoạt Đảng”.

Tổ chức 08 lớp tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư, cán bộ trực đảng các đảng bộ, chi bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Đến nay các cấp ủy chi bộ đã ứng dụng sử dụng phần mềm “Quản lý sinh hoạt Đảng” vào việc quản lý sinh hoạt chi bộ. Cơ bản các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc đăng ký sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt thường kỳ, trong quá trình sinh hoạt mở phần mềm để sinh hoạt online, kết thúc buổi sinh hoạt đã thực hiện báo cáo, chấm điểm đúng theo hướng dẫn. Trong quá trình sinh hoạt chi bộ, chi uỷ đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phục vụ sinh hoạt Online như máy tính, mạng... Nhiều đơn vị thực hiện tốt⁴.

- Việc kết nạp và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hàng năm đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 10/2023, đã tổ chức được 78 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 6.501 quần chúng ưu tú.

³ Các chi bộ: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh, Cơ quan Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi bộ Khối Thương mại thuộc Đảng bộ Sở Công thương, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tỉnh đoàn ...

⁴ Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chi bộ Hành chính Quản trị thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Chi bộ Thẩm định và Tư vấn giám sát thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh; Chi bộ 2 Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Chi bộ Văn phòng thuộc Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh; Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Đức Thọ - Hương Sơn thuộc Đảng bộ Cục thuế Hà Tĩnh; Chi bộ Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng thuộc Tỉnh đoàn; Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh; Chi bộ Khối Văn phòng thuộc Đảng bộ Cấp nước Hà Tĩnh; Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh; Chi bộ Điện lực Hương Sơn thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực; Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước; Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh; Chi bộ Văn phòng Sở thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh; Chi bộ Hành chính - Tổ chức thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; Chi bộ Tổ chức - Văn phòng - Pháp chế thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Chi bộ Khối Quản lý thuộc Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh...

Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng quy định, quy trình, thủ tục và kịp thời. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên, hướng dẫn kết nạp đảng viên, quy định về kiểm tra nhận thức người xin vào Đảng trước khi xem xét, quyết định kết nạp; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp đảng viên đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, không đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là đoàn viên, hội viên, công nhân lao động. Việc xét, đề nghị kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức được các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành chặt chẽ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình quy định, từ năm 2011 đến nay đã kết nạp vào Đảng 4.695 đồng chí; chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên; các đồng chí được kết nạp có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh; nhiều đảng viên sau khi được kết nạp vào Đảng được phân công, bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên ngày càng đổi mới. Hằng năm, Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn việc đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định; xây dựng hướng dẫn, tiêu chí, cách thức đánh giá, xếp loại đối với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng cơ bản phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình và tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi đảng viên gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương, tiến hành thẩm định kết quả đánh giá của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm yêu cầu.

Thông qua việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên⁵ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng ngày một trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

⁵ Năm 2011: Tổng số 127 TCCSĐ, dự phân loại: 127, HTXS NV: 24, HTT: 86, HTNV: 15, KHTNV: 2; Tổng số đảng viên: 6.540, dự phân loại: 6.392, HTXS NV: 935, HTT: 4.974, HTNV: 455, KHTNV: 28. Năm 2012: Tổng số 138 TCCSĐ, dự phân loại: 137, HTXS NV: 22, HTT: 84, HTNV: 26, KHTNV: 5; Tổng số đảng viên: 7.034, dự phân loại: 6.950, HTXS NV: 1.002, HTT: 5.306, HTNV: 576, KHTNV: 66. Năm 2013: Tổng số 134 TCCSĐ, dự phân loại: 133, HTXS NV: 24, HTT: 89, HTNV: 18, KHTNV: 2; Tổng số đảng viên: 7.203, dự phân loại: 7.168, HTXS NV: 1.129, HTT: 5.533, HTNV: 459, KHTNV: 47. Năm 2014: Tổng số 135 TCCSĐ, dự phân loại: 133, HTXS NV: 25, HTT: 85, HTNV: 16, KHTNV: 7; Tổng số đảng viên: 7.577, dự phân loại: 7.333, HTXS NV: 1.256, HTT: 5.478, HTNV: 546, KHTNV: 53. Năm 2015: Tổng số 164 TCCSĐ, dự phân loại: 164, HTXS NV: 30, HTT: 108, HTNV: 23, KHTNV: 3; Tổng số đảng viên: 7.799, dự phân loại: 7.522, HTXS NV: 1.300, HTT: 5.763, HTNV: 417, KHTNV: 42. Năm 2016: Tổng số 169 TCCSĐ, dự phân loại: 109, HTXS NV: 33, HTT: 124, HTNV: 12, KHTNV: 0; Tổng số đảng viên: 7.889, dự phân loại: 7.591, HTXS NV: 1.224, HTT: 5.940, HTNV: 372, KHTNV: 55. Năm 2017: Tổng số 168 TCCSĐ, dự phân loại: 167, HTXS NV: 31, HTT: 128, HTNV: 8, KHTNV: 0; Tổng số đảng viên: 8.028, dự phân loại: 7.734, HTXS NV: 1.267, HTT: 5.790, HTNV: 604, KHTNV: 73. Năm 2018: Tổng số 171 TCCSĐ, dự phân loại: 170, HTXS NV: 43, HTT: 110, HTNV: 16, KHTNV: 2; Tổng số đảng viên: 7.973, dự phân loại: 7.750, HTXS NV: 1.372, HTT: 6.022, HTNV: 313, KHTNV: 43. Năm 2019: Tổng số 106 TCCSĐ, dự

2.3. Về sinh hoạt chuyên đề

Hàng năm, Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng trọng tâm các nội dung chuyên đề cần triển khai trong từng quý. Để việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng đạt kết quả tốt, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, “Tự soi, tự sửa”, “Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp”, “Công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên” ... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy Khối, cấp ủy chi bộ đã kịp thời lựa chọn nội dung chuyên đề, xây dựng kế hoạch, phân công cho đảng viên chuẩn bị nội dung để tổ chức sinh hoạt.

Cấp ủy cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề theo các nội dung định hướng của Đảng ủy Khối và các chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đa số các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt mỗi quý 01 lần⁶, đặc biệt Chi bộ Khối Thương Mại thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức 05 cuộc/năm; nội dung các chuyên đề được chi bộ lựa chọn sát với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ⁷.

Không khí sinh hoạt dân chủ hơn, chú trọng các nội dung trao đổi, thảo luận, tạo sự đổi mới khá phong phú cả về hình thức và nội dung, chú trọng công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tấm gương tiêu biểu. Tỷ lệ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

phân loại: 105, HTXSNNV: 26, HTT: 72, HTNV: 7; Tổng số đảng viên: 8.201, dự phân loại: 7.997, HTXSNNV: 1.405, HTT: 6.227, HTNV: 266, KHTNV: 66. Năm 2020: Tổng số 108 TCCSĐ, dự phân loại: 108, HTXSNNV: 21, HTT: 80, HTNV: 7; Tổng số đảng viên: 8.197, dự phân loại: 8.047, HTXSNNV: 1.473, HTT: 6.250, HTNV: 260, KHTNV: 64. Năm 2021: Tổng số 110 TCCSĐ, dự phân loại: 109, HTXSNNV: 21, HTT: 80, HTNV: 7; Tổng số đảng viên: 8.353, dự phân loại: 8.155, HTXSNNV: 1.553, HTT: 6.317, HTNV: 230, KHTNV: 55. Năm 2022: Tổng số 110 TCCSĐ, dự phân loại: 110, HTXSNNV: 21, HTT: 78, HTNV: 11; Tổng số đảng viên: 8.494, dự phân loại: 8.271, HTXSNNV: 1.443, HTT: 6.405, HTNV: 294, KHTNV: 129.

⁶ Chi bộ Tổ chức - Thanh Tra, chi bộ Chi cục thủy lợi thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân, Chi bộ Trung tâm tư vấn Kỹ thuật - Giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, Chi bộ Xuất bản thuộc Đảng bộ Báo Hà Tĩnh, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,.....

⁷ Chi bộ Khối các cơ quan Đảng đã tập trung sinh hoạt bàn sâu vào các chuyên đề: Tự soi, tự sửa; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương; tự phê bình và phê bình. Chi bộ Khối Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tập trung bàn sâu vào các chuyên đề: Xây dựng quy trình cải cách hành chính; xây dựng văn hóa công sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí; các giải pháp, đề tài nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình ... Chi bộ trong các doanh nghiệp tập trung bàn sâu vào các chuyên đề: Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng các gương điển hình trong lao động sản xuất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh...

chiếm 40%; tỷ lệ chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chiếm 20%; tỷ lệ chuyên đề phòng chống tham nhũng, lãng phí chiếm 30%; tỷ lệ chuyên đề khác chiếm 10%. Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức tuyên dương các gương điển hình trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Lễ chào cờ đầu tháng và dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5⁸. Nhiều Đảng bộ, chi bộ đã triển khai thực hiện, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao, như: Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh, Đảng bộ Viễn thông tỉnh, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Chi bộ Sở Ngoại vụ ...

2.4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với sinh hoạt chi bộ

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, thực hiện nghị quyết được tăng cường. Định kỳ hằng năm Đảng ủy Khối, các đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở đã kịp thời ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong đó chú trọng việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.

Từ năm 2012 đến nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại 361 đơn vị⁹. Qua kiểm tra, giám sát, đa số các chi bộ thực hiện việc sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW) của Ban Tổ chức Trung ương, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các nghị quyết của Đảng ủy Khối.

Qua kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát đối với người đứng đầu tổ chức đảng các đơn vị đã góp phần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, vai trò của đội ngũ cấp ủy cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đạo đức công vụ... Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định trong cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; điều hành dân chủ, công khai; nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên để định hướng, đấu tranh với các biểu hiện hoài nghi, suy thoái, lệch lạc. Sau kiểm tra, giám sát đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

2.5. Nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt chi bộ

⁸ 12 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương 369 điển hình tiên tiến (Trong đó tuyên dương 102 tập thể, 269 cá nhân), các tổ chức cơ sở đảng đã tuyên dương 4.192 điển hình tiên tiến (Trong đó tuyên dương 1.488 tập thể, 2.674 cá nhân), đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương 05 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu, đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen 01 cá nhân.

⁹ Năm 2012, kiểm tra, giám sát 28 đơn vị; năm 2013, kiểm tra, giám sát 31 đơn vị; năm 2014, kiểm tra, giám sát 43 đơn vị; năm 2015 kiểm tra, giám sát 35 đơn vị; năm 2016 kiểm tra tại 33 đơn vị; năm 2017, kiểm tra, giám sát 36 đơn vị; năm 2018, kiểm tra, giám sát 31 đơn vị; Năm 2019, kiểm tra, giám sát 40 đơn vị; năm 2020, kiểm tra, giám sát 12 đơn vị; năm 2021, kiểm tra, giám sát 22 đơn vị; năm 2022, kiểm tra, giám sát 20 đơn vị; năm 2023, kiểm tra, giám sát 30 đơn vị.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy; thường xuyên rà soát, giới thiệu cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đã phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 17 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 1.105 đảng viên của Đảng bộ, có hàng trăm lượt đảng viên được cử đi đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, bồi dưỡng quản lý Nhà nước.

Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ, cấp ủy các cấp theo quy định. Trong quá trình thực hiện các bước về quy trình quy hoạch dân chủ, khách quan, công khai, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kết quả quy hoạch cán bộ đã thể hiện phương châm “động” “mở”, đồng thời hàng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

Việc kiện toàn cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy cơ sở; cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được thực hiện khá kịp thời, đảm bảo chất lượng. Từ năm 2011 đến nay Đảng ủy Khối đã kiện toàn 356 đồng chí cấp ủy viên và các chức danh trong cấp ủy cơ sở.

Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tích cực chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiện nay 91 đồng chí (chiếm 96,80%) đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là bí thư cấp ủy. Hầu hết các đồng chí bí thư cấp ủy gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; lãnh đạo, điều hành đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; gương mẫu về phẩm chất, lối sống; xây dựng đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi bộ máy cấp ủy phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; người đứng đầu cấp ủy phải thực sự trách nhiệm, tâm huyết với công tác xây dựng đảng, có phong cách làm việc dân chủ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm.

Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và đội ngũ cấp ủy trực thuộc đảng bộ cơ sở được quan tâm, chú trọng, tính từ năm 2011 đến nay đã tổ chức được 22 lớp tập huấn, bình quân mỗi năm tổ chức 1-2 lớp tập huấn, riêng năm 2023 Đảng ủy Khối tổ chức 08 lớp tập huấn cho 640 đồng chí (100%) bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở về nghiệp vụ xây dựng đảng và triển khai phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng (năm 2023); quan tâm tổ chức tốt các Hội thi: Bí thư chi bộ giỏi, cán bộ kiểm tra giỏi, báo cáo viên giỏi, kể chuyện theo tấm gương Bác, thi tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng hàng năm đều đánh giá, thảo luận việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua cấp ủy cơ sở, các tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc cải cách hành chính trong công tác Đảng; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản và công tác tham mưu, tổng hợp; việc quản lý, lưu trữ văn bản của cấp ủy cơ sở và các chi bộ được thực hiện cơ bản tốt.

2.6 Tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Định kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội nghị sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức hội nghị tọa đàm để kịp thời có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; một số đơn vị thực hiện tốt: Đảng bộ Sở Công thương, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh, Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Đảng bộ Cục thuế, Chi bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

2.7. Cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các hội nghị, tọa đàm các chuyên đề như “Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sau đó được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai rộng đối với các huyện thị, đơn vị trực thuộc. Tọa đàm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tọa đàm về công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan Nhà nước.

- Ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 24/11/2022 và xây dựng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng; xây dựng chuyên đề khoa học về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối; hằng năm ban hành kế hoạch, định hướng các chủ đề để các tổ chức cơ sở đảng triển khai, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng chuyên đề: “tự soi”, “tự sửa”; khắc phục hạn chế sau kiểm điểm tập thể, cá nhân hằng năm; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;..... Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng vinh danh tập thể, cá nhân điển hình hằng tháng tại Lễ Chào cờ đầu tháng, vinh danh hằng năm nhân dịp ngày sinh nhật Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tại các di tích lịch sử cách mạng và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, qua đó nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Mời các chuyên gia về nói chuyện chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề văn hóa, đạo đức công vụ; những bài học xử lý báo chí khi khủng hoảng truyền thông và tiêu chuẩn cán bộ thời công nghệ 4.0Hằng năm, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo

các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối dự sinh hoạt với các chi bộ; các đảng ủy cơ sở phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc...

- Một số tổ chức cơ sở đảng có cách làm sáng tạo: Hằng năm, chọn chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu, mời các chi bộ trực thuộc về dự và rút kinh nghiệm nhân diện rộng (Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải); hằng quý, giao cho các tổ đảng chuẩn bị nội dung để sinh hoạt chuyên đề liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chi bộ UBKT Tỉnh ủy); báo cáo công việc cá nhân và biểu dương đảng viên xuất sắc hằng tháng (Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối); trong sinh hoạt trình chiếu các hình ảnh, video minh họa liên quan đến nội dung sinh hoạt để đảng viên thảo luận (Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp và xây lắp Thương mại Hà Tĩnh, Chi bộ Sở Ngoại vụ); kể các mẫu chuyện về Bác tại các cuộc họp chi bộ (Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Giao thông); thảo luận những vấn đề mới, những nội dung lớn, những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau cần nghiên cứu sâu, các nội dung còn khó khăn, vướng mắc như: Cải cách hành chính, chuyển đổi số như Đảng bộ Sở Công thương, Đảng bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh...

- Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết về sinh hoạt chi bộ, từ đó chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

- Nhìn chung cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn, kết luận của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Trong sinh hoạt chi bộ, chi uỷ cơ bản chuẩn bị nội dung phù hợp và sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hình thức sinh hoạt khá phong phú; đã phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên góp ý, phê bình tổ chức đảng, đảng viên.

- Nền nếp sinh hoạt cơ bản được duy trì; ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, đa số cấp ủy viên, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trách nhiệm, gương mẫu; phương thức lãnh đạo của Đảng trong từng chi bộ được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; sức chiến đấu của các chi bộ được nâng lên.

- Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được tăng cường, qua đó góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

2. Khuyết điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân

2.1. Khuyết điểm, hạn chế, bất cập

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản cụ thể hóa của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở chưa kịp thời; một số tổ chức đảng, đảng viên thiếu chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nên hiệu quả chưa cao.

- Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Chi ủy viên, bí thư chi bộ tại một số đơn vị còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng, chưa dành nhiều thời gian để đầu tư, suy nghĩ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ mình; các cách làm đổi mới, sáng tạo chưa nhiều.

- Việc nắm tình hình và diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên thiếu kịp thời; việc phổ biến thông tin thời sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm; chưa quan tâm đánh giá tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chưa thường xuyên đưa nội dung đánh giá học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đặc biệt chưa xây dựng được gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo gương Bác.

- Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu ở một số chi bộ chưa rõ nét, ngại va chạm; vai trò lãnh đạo của một số chi bộ còn mờ nhạt; đảng viên ít phát biểu; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý” còn phổ biến. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm ở một số đảng viên chưa cao.

- Một số chi bộ chưa làm tốt công tác chuẩn bị trước khi tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chưa thông báo trước cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia. Phương pháp điều hành của một số bí thư chi bộ chưa dân chủ, khoa học, chậm đổi mới; tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình của một số đảng viên trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Việc ghi chép biên bản ở một số chi bộ còn sơ sài, chưa phản ánh đúng diễn biến buổi sinh hoạt chi bộ.

- Chất lượng sinh hoạt chưa đồng đều giữa các loại hình chi bộ; nội dung sinh hoạt chưa toàn diện, công tác tư tưởng chưa được chú trọng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt của một số chi bộ; nhiều chi bộ còn lúng túng trong việc chọn, chuẩn bị nội dung, chủ đề sinh hoạt, nên chất lượng chưa cao.

- Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ. Công tác quản lý đảng viên ở chi bộ vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc quản lý đảng viên trong doanh nghiệp có địa bàn hoạt động rộng. Tình trạng đảng viên nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng chậm làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng vẫn diễn ra nhưng chưa có nhiều biện pháp để chấn chỉnh kịp thời.

- Việc chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 1193 - QĐ/TU, ngày 05/12/2019 nay là Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại một số chi bộ thực hiện chưa tốt, còn hình thức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế.

- Một số đơn vị chưa thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên về tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thậm chí có đơn vị tổ chức tổng kết còn hình thức, đối phó¹⁰.

2.2. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế, bất cập

- Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đầy đủ, tinh thần trách nhiệm chưa cao; chưa bám các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, bí thư chi bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nên trong chỉ đạo, triển khai thực hiện thiếu chiều sâu, cụ thể, chuyển biến chưa rõ nét.

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối do khối lượng công việc nhiều, thường bị chi phối về nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cấp ủy cơ sở đều kiêm nhiệm, chưa giành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng.

- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được phát huy, việc tham mưu về công tác xây dựng

¹⁰ Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; một số đơn vị không tổ chức hội nghị tổng kết: Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết.

Đảng còn nhiều hạn chế; thiếu chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Trung ương nên trong triển khai còn lúng túng.

- Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, tuy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã có kiểm tra, giám sát nhưng chưa thực hiện thường xuyên; chưa làm tốt việc theo dõi, đôn đốc khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát.

3. Bài học kinh nghiệm

- *Một là*, cấp ủy các cấp quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phải thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Biến nhận thức đúng đắn của các cấp ủy, đảng viên thành hành động tự giác, chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nề nếp sinh hoạt chi bộ.

- *Hai là*, chi ủy, chi bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc chế độ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên đổi mới, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Củng cố, xây dựng bộ máy, chi ủy viên, bí thư chi bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm.

- *Ba là*, duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt; thực hiện tốt các khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; chọn những việc trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

- *Bốn là*, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể chi ủy, chi bộ.

- *Năm là*, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, của cấp ủy cấp trên. Sự nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung, sửa đổi Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm cho phù hợp với thực tiễn.

2. Bổ sung thêm vị trí cán bộ chuyên trách công tác đảng vào vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có số lượng đảng viên đông (trên 200 đảng viên) theo quy định của Ban Bí thư về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

3. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện chế độ phụ cấp đối với bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở để động viên cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban XDĐ, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng ĐUK,
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Thường trực các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Nguyễn Trọng Vân